

คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (กรณี อบต. ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ)

หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ต้องเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำ อบต.ดงขวาง ซึ่งมีสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ทั้งหมด ๕ สถานี ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาคอกควายสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงขวางสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนกไฮสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกลาง ๑ และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงตอง ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรเกือบทั้งตำบล

ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ อบต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: -)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่ เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น.
สถานที่ให้บริการ ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ ทั้ง ๕ สถานี/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน (หมายเหตุ: -)	ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน ทุกวัน (ไม่ เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : ๐ -

ลำดับ	ขั้นตอน	ระยะเวลา	ส่วนที่รับผิดชอบ
๑)	การตรวจสอบเอกสาร สมาชิกยื่นใบขออนุญาตใช้น้ำเพื่อการเกษตรต่อประธาน (หมายเหตุ: -)	๑๐ นาที	องค์การบริหารส่วน ตำบลดงขวาง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม
๒)	การพิจารณา ประธานตรวจสอบ แจ้งพนักงานประจำเครื่องสูบน้ำ ดำเนินการสูบน้ำให้กับเกษตรกร (หมายเหตุ: -)	๑๐ นาที	องค์การบริหารส่วน ตำบลดงขวาง อำเภอ เมืองนครพนม จังหวัด นครพนม

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ

ลำดับ	ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)	หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
๑)	แบบฟอร์มขออนุญาตใช้น้ำเพื่อการเกษตร อบต.ดงขวาง ฉบับจริง ๑ ฉบับ สำเนา ๐ ฉบับ หมายเหตุ -	องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัด นครพนม

ค่าธรรมเนียม

ลำดับ	รายละเอียดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
๑)	ค่าน้ำเป็นไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า อบต.ดงขวาง (หมายเหตุ: -)	ค่าธรรมเนียม ๐ บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ

ลำดับ	ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
๑)	อบต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๗๘๐๓๐-๑ (หมายเหตุ: -)
๒)	ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ: (เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ / สายด่วน ๑๑๑๑ / www.๑๑๑๑.go.th / ตู้ ปณ.๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก

ลำดับ	ชื่อแบบฟอร์ม
	ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ

-

ข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนงาน: การขอใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (กรณี อบต. ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ)

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล อำเภอสวี จังหวัดชุมพร กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุมัติ

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

๑) พ.ร.บ. สถาปนาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำ
ด้วยไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๗ (กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลและกลุ่มผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการ)

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: ๒.๐

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:

จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐

จำนวนคำขอที่มากที่สุด ๐

จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด ๐

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อบต.ตงขวาง อ.เมือง
นครพนม จ.นครพนม ๐๔/๑๑/๒๕๕๘ ๐๘:๕๑

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน

Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -